



มติไทย

หนังสือพิมพ์ไทยเพื่อคนไทย

E-mail : newmatithai@yahoo.co.th
www.matithai.co.cc

ปีที่ 16 ฉบับที่ 297 ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2552

ม.หาดใหญ่ จัดโครงการพัฒนาสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา ที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสแอนดริสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ผ่านมา

เนื่องจากปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนำระบบสหกิจศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษา จน

นำไปสู่การปฏิบัติจริง และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้นำระบบสหกิจศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ การเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังพบว่าสหกิจศึกษามีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้สหกิจศึกษาประสบผลสำเร็จนั้นต้องประกอบด้วยความเข้าใจและการได้รับความร่วมมือ



จากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และที่สำคัญต้องมีนโยบายชัดเจนเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

ส่วนปัญหาที่พบนั้นส่วนใหญ่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการสหกิจศึกษาที่ชัดเจน ขาดการประสานงานที่ดี ดังนั้นการเสริมสร้างมาตรฐานการดำเนินงาน สหกิจศึกษาของประเทศ ต้องมีการพัฒนาและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการสหกิจศึกษา บุคลากรฝ่ายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ตลอด

จนนักศึกษาเพื่อให้เกิดการดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพต่อไป

ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เห็นถึงประโยชน์ของการนำสหกิจศึกษามาช่วยพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีการจัดทำโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนให้เกิดขึ้นทุกมหาวิทยาลัย เพื่อให้โครงการฯนี้เป็นโครงการที่สามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาประเทศชาติ.

ติดต่อลงโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

ได้ที่...085-8941881

หน.กองบรรณาธิการ